
sþ. 246. Fyrirspurn [175. mál]
til landbúnaðarráðherra um framkvæmd þingsályktunar um hagnýtingu jarðhita.

Frá .Jónasi Árnasyni.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar frá 17. maí 1969 um hagnýtingu jarðhita
til ræktunar og rannsókna í þágu garðyrkju?


